



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2555

กรม.อนุมัติ 2 หมื่นล้านจำหน่ายข้าวนาปรังเพิ่ม 1.3 ล้านตัน

นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (15 ต.ค.) มีมติเห็นชอบให้ขยายปริมาณและกรอบการใช้จ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี2555 (กรณีพิเศษ) เพิ่มเติมอีกปริมาณ 1.39 ล้านตัน จากเดิมที่เคยมีการอนุมัติไว้จำนวน 13.31 ล้านตัน รวมเป็นปริมาณการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 (กรณีพิเศษ) จำนวนทั้งสิ้น 14.7 ล้านตัน ทั้งนี้เห็นควรให้ใช้วงเงินรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 จำนวน 20,850 ล้านบาท จากเงินส่วนที่เป็นเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) จำนวน 9 หมื่นล้านบาทมาใช้ในการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังเพิ่มเติมในครั้งนี้อย่างเสนอของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.)

อย่างไรก็ตาม สำนักงบประมาณได้นำเสนอความเห็นต่อ ครม.เกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังในครั้งนี้อย่างวงเงิน 20,850 ล้านบาทจากวงเงินในส่วนที่เป็นทุนของ ธ.ก.ส.จำนวน 9 หมื่นล้านบาท กระทรวงพาณิชย์สมควรที่จะเร่งระดมข่าวสารในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 และนำเงินที่ได้ชำระคืน ธ.ก.ส. เพื่อให้ธ.ก.ส.นำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังส่วนที่เพิ่มเติมสำหรับค่าชดเชยในการดำเนินการ (ต้นทุนและค่าบริหารโครงการ) ให้ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก กขช. แล้ว รวมทั้งขอให้กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการระบายข้าวและขายผลผลิตให้ กขช. และครม.ทราบอย่างต่อเนื่องด้วย

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ต่อที่ประชุม ครม.ว่าตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 3 ต.ค. 55 ว่ามีโรงสีเปิดรับจำนำจำนวน 652 แห่ง แยกเป็นองค์การคลังสินค้า (อคส.) 487 แห่ง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 165 แห่ง เปิดจุดนอกพื้นที่ 248 แห่ง เกษตรกรที่นำข้าวเปลือกมาจำนำ จำนวน 1,381,025 ราย ปริมาณข้าวที่รับจำนำทั้งสิ้นประมาณ 14.52 ล้านตัน แยกเป็นข้าวเปลือกเจ้า จำนวน 14.07 ล้านตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี 1.46 แสนตัน และข้าวเปลือกเหนียวจำนวน 3.04 แสนตัน โดยขณะนี้สิ้นสุดโครงการรับจำนำนาปรังปี 2555 แล้วยกเว้นพื้นที่ภาคใต้ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ต.ค.55 ทั้งนี้มีข้าวสารแปรสภาพจากโครงการและส่งมอบแล้ว ณ วันที่ 30 ก.ย.55 มีจำนวนทั้งสิ้น 6.8 ล้านตัน และคงค้างส่งมอบประมาณ 1.18 ล้านตัน

ก่อนหน้านี้ที่ประชุม กขช.ได้เห็นชอบให้เสนอขออนุมัติจาก ครม.ให้ ให้ขยายปริมาณและกรอบการใช้จ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี2555 (กรณีพิเศษ) เพิ่มเติมจาก 13.31 ล้านตัน เป็น 16.613 ล้านตัน ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งว่าได้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรังกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 15 ก.ย.55 มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนประมาณ 2.89 แสนราย ผ่านการประกาศ 2.8 แสนรายเศษ รวมเป็นผลผลิต 5.503 ล้านตัน เมื่อรวมกับผลผลิตข้าวนาปรังที่เดิมคำนวณไว้ 11.11 ล้านตัน จึงรวมเป็น 16.613 ล้านตัน อย่างไรก็ตามจากการติดตามสถานการณ์ของ อคส. และ อ.ต.ก.ที่เป็นหน่วยปฏิบัติงานในการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 ปรากฏว่า ณ วันที่ 3 ต.ค.55 มีผลการรับจำนำข้าวจำนวนทั้งสิ้น 14.526 ล้านตัน ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าสิ้นสุดการรับจำนำข้าวในทุกภาคของประเทศยกเว้นภาคใต้ที่จะสิ้นสุดในเดือน ต.ค. ดังนั้นจึงคาดว่าข้าวที่จะเข้าสู่โครงการรับจำนำจะมีอีกส่วนหนึ่งเท่านั้น จึงเสนอ ครม.ให้มีการขอปรับปริมาณข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 (กรณีพิเศษ) อีกเพียง 1.39 ล้านตันเท่านั้น

น.ส.ศันสนีย์ กล่าวด้วยว่าในที่ประชุม ครม.นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้มีการจัดตั้งโฆษกประจำกระทรวงพาณิชย์ และให้มีหน้าที่ชี้แจงเรื่องโครงการรับจำนำข้าวโดยตรง ทั้งนี้เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในโครงการนี้ให้แก่ประชาชนให้มีความเข้าใจตรงกัน ทั้งนี้แหล่งข่าวจากที่ประชุม ครม.เปิดเผยว่าที่ประชุมฯ เสนอว่าให้มีการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เป็นโฆษกเพื่อให้การชี้แจงมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเป็นการแต่งตั้งโฆษกที่มาจากฝ่ายการเมือง

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ข้าวเวียนเทียนทุบราคาคววบ

รายงานจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ราคาข้าวสารในประเทศลดต่ำลง โดยข้าวสารเจ้า 5% ในตลาดช่วงเดือน ก.ย. ต้นละ 1.7 หมื่นบาทลดเหลือต้นละ 1.6 หมื่นบาท เนื่องจากขณะนี้โรงสีข้าวในประเทศได้เทขายสต็อกข้าวสารของโรงสีออกมาจำนวนมากประกอบกับที่รัฐบาลมีการระบายสต็อกข้าวสารที่ผ่านมา ทำให้ราคาข้าวในประเทศตกต่ำลง รวมทั้งจิตวิทยาจากผลผลิตข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ที่กำลังออกมาในช่วงเดือน พ.ย.นี้ เป็นปัจจัยทำให้กดราคาข้าวไทย

แหล่งข่าวจากวงการข้าว เปิดเผยว่า สาเหตุที่ราคาข้าวสารในประเทศลดต่ำลงมามากถึงต้นละ 1,000 บาท และมีแนวโน้มที่จะทยอยลดต่ำลงมาเรื่อยๆเกิดจากปัญหาของผู้ประกอบการโรงสีจำเป็นต้องปล่อยสต็อกข้าวของโรงสีเองออกมา เพราะต้องการเข้าไปเปิดจุดรับโครงการรับจำนำข้าวฤดูกาลใหม่ที่เริ่มไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งข้าวที่ถูกปล่อยออกมานั้นเป็นข้าวที่มาจากเวียนเทียน (เปาเกา) ขายในตลาด

ทั้งนี้ เนื่องจากโรงสีกำลังประสบปัญหา ถูกผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเป็นโกดังกลางเก็บสต็อกข้าวของรัฐบาล บังคับให้ซื้อข้าวของโรงสีเอง โดยใช้วิธีถ่วงไม่รับมอบข้าวที่โรงสีนำเข้ามาส่งมอบแต่กลับให้โรงสีจ่ายเงินมาให้กับผู้ประกอบการโกดังกลาง แลกกับการออกไปรับมอบข้าวให้กับโรงสีนั้นแทน และผู้ประกอบการโกดังกลางเหล่านั้นก็นำข้าวที่ไปซื้อในตลาดมาใส่ในสต็อกรัฐบาลแทน ส่วนข้าวที่โรงสีได้จากโครงการรับจำนำก็ต้องนำมาปล่อยในตลาดแทน

แหล่งข่าว เปิดเผยอีกว่า สาเหตุดังกล่าวทำให้โรงสีถูกกดราคาซื้อข้าวจากผู้ส่งออกข้าวอีกทอดหนึ่งจากเดิมที่เคยขายข้าวสารได้ต้นละ 1.7 หมื่นบาทก็ทยอยลดเหลือต้นละ 1.6 หมื่นบาทเท่านั้นซึ่งผู้ประกอบการโกดังกลางที่ทำลักษณะนี้ได้เป็นผู้ส่งออกที่มีโกดังเก็บข้าวด้วยเพราะสามารถเข้าไปประมูลสต็อกข้าวรัฐบาลแล้วนำมาเวียนเทียนขายในประเทศ

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ปชป. จับผิดพาณิชย์ไม่ได้ระบายข้าวจริง

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า การที่นายจรรพพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่า จะตรวจสอบโกดังสนามบินดอนเมืองเพื่อเตรียมไว้เป็นสต็อกเก็บข้าวนั้นขัดแย้งกับสิ่งที่ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ ระบุว่าสามารถระบายข้าวไปต่างประเทศแล้ว ทั้งที่ราคาข้าวขาวในตลาดลดลงจากต้นละ 1.7 หมื่นบาท เหลือ 1.6 หมื่นบาท ซึ่งหากยังเป็นเช่นนี้อุปทานที่มีมากในตลาดก็จะดึงให้ราคาให้ตกลงอีกและจะทำให้การระบายข้าวยิ่งขาดทุนมากขึ้น นอกจากนี้ หากเดินทางโครงการนี้ต่อไปก็จะเป็นปัญหาสร้างภาระหนี้สาธารณะ จนอาจนำไปสู่สภาพล้มละลายเหมือนประเทศในยุโรปบางประเทศ

นายชวนนท์ กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาเปิดเผยข้อมูลตัวเลขการส่งออก เปิดเผยสต็อกข้าวที่แท้จริงเพื่อจะได้มาร่วมกันแก้ปัญหา และหยุดการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมีกระแสข่าวว่ามีบริษัทที่เป็นผู้ใกล้ชิดรัฐบาลจะเป็นผู้มีสิทธิประมูลข้าวจากรัฐบาลเท่านั้น และมีข่าวว่ามีการนำข้าวออกมาเวียนเทียน หรือ นำออกไปส่งออกในราคาสูงขณะที่ซื้อข้าวจากรัฐไปในราคาที่ต่ำ ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้ร่วมกันตรวจสอบหยุดยั้งตัดวงจรเหล่านี้ก่อนที่จะนำไปสู่สภาพล้มละลาย

ด้านนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลฟังเสียงท้วงติงในโครงการจำหน่ายข้าวเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข เพราะเวลานี้มีหลายฝ่ายออกมาท้วงติงล่าสุดนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรมว.คลังออกมาแสดงความเป็นห่วงว่าโครงการประชานิยมเช่นนี้จะนำไปสู่การเพิ่มหนี้สาธารณะกลายเป็นปัญหาเหมือนประเทศกรีซ

นอกจากนี้ ที่รัฐบาลระบุว่าจะมีการระบายข้าวไปยังต่างประเทศโดยมีเอ็มโอยู 5 ประเทศ 6 สัญญานั้น ขณะนี้ มีการเรียกร้องให้คว่ำบาตรโกตดิวัวร์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศเนื่องจากปัญหาภายใน โดยไม่ให้ส่งออกข้าว และ ยานพาหนะไปยังโกตดิวัวร์ และห้ามนำเข้าเพชรที่ไม่เจียระไน ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวของรัฐบาลไทยได้โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งถือเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวไปโกตดิวัวร์อันดับหนึ่งหรือ 61% ของข้าวที่ส่งออกไปโกตดิวัวร์ทั้งหมด

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

นายกฯมอบหมายบุญทรงและผู้เกี่ยวข้องชี้แจงโครงการรับจำหน่ายข้าว-ระบายข้าว

รายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน ประจำวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี งดจัดรายการโดยมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องในโครงการรับจำหน่ายข้าว ชี้แจงถึงผลประโยชน์ของโครงการ ประกอบด้วย นายบุญทรง เตริยาภิรมย์รมว.พาณิชย์, ดร.คณิต แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.), นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์, นายโอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย และ นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

โดยนายบุญทรง ยืนยันว่า โครงการรับจำหน่ายข้าวเป็นโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ซึ่งย้อนไปในอดีตราคาข้าวไม่เคยเกิน 1 หมื่นบาท เกษตรกรเป็นหนี้แต่ละปี และพอกพูนมาเรื่อย ๆ วันนี้เกษตรกร มีรายได้เหลือ ก็สามารถนำไปใช้หนี้เก่าและใช้ในครัวเรือนต่อไป เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาจริง ๆ แม้รายได้ต่อเดือนจะยังน้อย ส่วนการระบายข้าวต้องไม่กระทบต่ออุปสงค์อุปทาน และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณ ที่ผ่านมามีตั้งแต่ต้นปีมีการระบายข้าว 6 ครั้ง มีการคุยกับผู้ส่งออกที่ยืนยันจะส่งข้าวของรัฐบาล เพื่อให้ชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจะเร่งส่งออกข้าวให้เร็วที่สุด ส่วนข้อขัดแย้งกับภาคเอกชนที่ผ่านมามีการพูดคุยคนละที่ ขอยืนยันว่าความสัมพันธ์ของผู้ส่งออกกับกระทรวงพาณิชย์ไม่มีปัญหา และไม่มีใครต้องการให้ระบบการค้าล้มเหลว

ทั้งนี้ การระบายข้าวหลังการจำหน่ายมี 4 วิธี 1.แบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจี 2.การเปิดประมูล 3.ผ่านตลาดกลางสินค้าเกษตรล่วงหน้า และ 4.ช่องทางอื่น อาทิ ผ่านหน่วยงานของรัฐ อย่างกรมราชทัณฑ์ และกองทัพ เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางที่ปฏิบัติตามตลอด อย่างไรก็ตามในปีนี้นั้นเน้นแบบจีทูจีเป็นพิเศษในการระบายข้าวจำนวน 7.3 ล้านตัน ซึ่งขณะนี้ระบายได้ประมาณ 1 ล้านกว่าตัน ส่วนภายในปลายปีน่าจะได้อีก 1 ล้านกว่าตัน ที่เหลือ 5 ล้านกว่าตันจะส่งมอบประมาณปลายปี 2556 ซึ่งจะระบายได้ทั้งหมด

ส่วนสต็อกข้าวที่เหลืออีก 6.7 ล้านตัน จากยอดรับจำหน่ายข้าว 14 ล้านตัน นอกจากระบายแบบจีทูจี และขายในประเทศแล้ว ยืนยันสต็อกที่มีอยู่ไม่มีปัญหา แต่เก็บสต็อกเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร และดูราคาตลาดโลกเป็นหลัก มั่นใจว่าสามารถระบายได้ ระหว่างข้าวใหม่จะเข้าสู่โครงการ ซึ่งที่ผ่านมาได้นำเงินที่จัดสรรให้ ธ.ก.ส. นำส่งกระทรวงการคลังแล้ว 4 หมื่น 2 พันล้านบาท และจะทยอยนำส่งต่อไป ไม่มีปัญหาแน่นอน ขณะที่ปัญหาอุปสรรคในการจำหน่ายข้าวได้เพิ่มจุดจำหน่าย มีการให้เกษตรกรเข้าร่วม 3 คน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 คนในแต่ละจุด เพื่อป้องกันการทุจริต

นอกจากนี้ ยังติดตั้งกล้องซีซีทีวี ระบบไอที และดาวเทียม ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการถ่ายภาพที่นาทั้งหมด เชื่อมโยงกับข้อมูลบุคคล มีกระทรวงการคลัง ธ.ก.ส. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงไอซีที เข้ามาทำงานแบบบูรณาการในเรื่องระบบข้อมูลในส่วนของเนื้อที่การปลูกข้าวที่แท้จริง และยังมี

คณะกรรมการอีกคณะหนึ่ง โดยมี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ดูแลร่วมกับดีเอสไอในการป้องกันปราบปรามทุจริตจำหน่ายข้าว

พร้อมย้ำว่า อยากให้ชานาเก็บเกี่ยวข้าวตามฤดูกาล เพื่อให้ข้าวมีคุณภาพขายได้ราคา ซึ่งได้มีการปรับเกณฑ์ในการเพิ่มช่วงรับจำหน่ายข้าว อย่างนาปรังฤดูกาลละครั้งเพิ่มเป็น 2 ครั้ง เป็นต้น ทำให้ชานาไม่ต้องเร่งเก็บเกี่ยวหรือเก็บเกี่ยวก่อนซึ่งมีผลต่อคุณภาพข้าว ส่วนกระแสข่าวจะมีการเก็บสต็อกข้าวในสนามบินดอนเมืองนั้น ยอมรับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เสนอมา ซึ่งเป็นไอเดียที่ดี แต่ต้องพิจารณาอีกที เพราะโกดังเก็บข้าวจะต้องมีโครงสร้างที่ดี มีการระบายอากาศที่ดี เป็นเรื่องของเทคนิค ยังไม่ได้ตัดสินใจจะใช้สถานที่ดังกล่าวแต่อย่างใด

ขณะที่ ดร.โอฬาร กล่าวว่ เมื่อขายข้าวได้แล้วจะมีเงินกลับเข้ามาในระบบ ซึ่งการขายแบบจีทูจีถือว่าเป็นการระบายข้าวที่ดีกว่า เพราะมีการจ่ายเงินล่วงหน้า ถือเป็นความมั่นคงทางด้านการเงิน เป็นไปตามเงื่อนไขกับประเทศผู้ซื้อ ในลักษณะเงินมัดจำและให้มีการจัดส่งในปีหน้า อาทิ อาจซื้อไปบริจาคแก่ประเทศยากจน เป็นต้น นอกจากนี้ การที่ออกบัตรเครดิตชานา เพื่อซื้อวัตถุดิบการเกษตรมาปลูกข้าวจะทำให้ข้าวได้คุณภาพ ในการขายให้กับต่างประเทศที่ต้องการข้าวระดับพรีเมียม

ด้านนางวัชรวิญญู วัฒนกุล ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเสริมการป้องกันการทุจริตโครงการจำหน่ายข้าวว่า ต้องมีการตรวจสอบตั้งแต่ราคาเช่าคลังข้าวในภูมิภาคว่าเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร ซึ่งมีระบบการติดตามเป็นรายสัปดาห์ ตั้งแต่ต้นทาง ปลายทาง ที่ผ่านมาทางรัฐบาลให้ความสำคัญในการตรวจสอบ มีอนุกรรมการตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าหลักเกณฑ์ที่ตั้งมามีการปฏิบัติตาม แต่ยอมรับว่าในสังคมต้องมีคนปฏิบัตินอกกฎ แต่เมื่อพบการทุจริตได้สั่งให้ตำรวจดำเนินการ

นอกจากนี้ ยังมีการปรับหลักเกณฑ์หนังสือรับรอง ไม่ให้มีการสวมสิทธิ์ กรณีข้าวเต็มไม่เต็มแล้วเอาข้าวอื่นมาเต็มไม่สามารถทำได้เพราะถือเป็นการสวมสิทธิ์ และเสริมความเข้มงวดในจุดรับจำหน่าย มีการร่วมมือกับตำรวจในการป้องกันปราบปราม เน้นให้ความเป็นธรรมในการแข่งขันหน้า วัตถุประสงค์ และหลังการรับจำหน่ายยังมีคณะกรรมการติดตามอีกต่อหนึ่ง อย่างไรก็ตามโครงการรับจำหน่ายข้าวต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าข้าวที่ร่วมโครงการต้องเป็นข้าวคุณภาพ เพื่อให้ได้ราคาที่ดี โดยที่ผ่านมามีสูงกว่าเวียดนามเกือบ 200 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตัน โดยจะเน้นข้าวหอมมะลิในการส่งออก

ขณะที่นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่า การระบายข้าวแบบจีทูจีต้องยืดหยุ่นแล้วแต่ประเทศ โดยขายตามราคาเอฟโอบี ซึ่งราคาสูงกว่าเวียดนาม เนื่องจากเป็นข้าวที่มีคุณภาพ อาทิ ข้าวหอมมะลิ ต้อง 98% ยอมรับที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องคุณภาพข้าวอยู่บ้าง จึงขอร้องชานาผลิตข้าวให้มีคุณภาพ มีการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูจริง ๆ โดยปีหน้าอาจมีการพิจารณาในการขายข้าวในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ แยกข้าวเก่าออกจากกัน ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการขายจากความต้องการแต่ละประเทศ

ส่วนนายคณิต แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวก.) กล่าวว่า จากข้อมูลข้าวเปลือกทั้งหมดในประเทศมีประมาณ 21.7 ล้านตัน มีเข้าร่วมโครงการรับจำหน่ายประมาณ 14 ล้านตัน ทำให้รายได้ต่อคนต่อเดือนของชานาดีขึ้นประมาณ 6-7 พันบาท ซึ่งการส่งออกข้าวขายต้องทำให้ได้ราคาที่ดี โดยไม่ยากเป็นแชมป์ส่งออก แต่ไม่ได้ราคา ทั้งนี้ อาจลงทุนเรื่องไซโลในการเก็บข้าวให้นานขึ้น เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร โดยราคาข้าวไม่เปลี่ยนแปลง และในการจำหน่ายนาปรังปีหน้า จะบังคับให้ข้าวมีอายุมากขึ้นเพื่อให้ข้าวมีคุณภาพมากขึ้นอีกด้วย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวพบ'บุญทรง'ร่วมมือช่วยระบายข้าว

น.ส. กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าเยี่ยมคาราวะและหารือร่วมกับนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางวัชรวิญญู วัฒนกุล ปลัดกระทรวงพาณิชย์ คณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์

ซึ่งมีความเห็นพ้องร่วมกันในการทำงานร่วมมือระหว่างกันตามนโยบายของรัฐบาลที่จะดำเนินการโครงการรับจำนำปี 2555/56 อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร ผู้ส่งออกข้าวเสนอที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการที่จะช่วยระบายสต็อกข้าวของรัฐบาลภายใต้โครงการรับจำนำ เนื่องจากผู้ส่งออกข้าว มีตลาด สิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งบุคลากรมืออาชีพในการส่งออกอย่างพอเพียง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

ผู้ส่งออกจึงพร้อมและยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการระบายข้าวในสต็อกทันทีตามโครงการรับจำนำปี 2555/56 และโครงการรับจำนำปี 2554/55 โดยล็อตแรกที่ผู้ส่งออกเสนอจะช่วยภาครัฐในการระบายข้าวเพื่อการส่งออก โดยใช้เกณฑ์การกำหนดราคาขายของคณะทำงานระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากความร่วมมือดังกล่าว จะทำให้มีการระบายข้าวได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและทำให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพ เนื่องจากการบริหารจัดการระบายข้าวอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ โดยกระทรวงพาณิชย์ จะร่วมมือกับสมาคมในการส่งเสริมภาพลักษณ์คุณภาพข้าวไทยในตลาดโลก

โดยล่าสุด ปริมาณข้าวส่งออกตั้งแต่มกราคม - 10 ตุลาคม 2555 ประเทศไทยส่งออกข้าวแล้วปริมาณ 5,237,446 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,558 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยราคาข้าวเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 679 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 17.68

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

ผู้ส่งออกจี้รัฐทยอยปล่อยสต็อกข้าว

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า รัฐบาลควรทยอยปล่อยสต็อกข้าวออกมา โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ เพราะขณะนี้ เป็นที่ต้องการในตลาดโลก ซึ่งหากรัฐบาลทยอยระบายข้าวออกมา จะทำให้การส่งออกเพิ่มขึ้น ในขณะที่เดียวกัน รัฐบาลไม่ต้องแบกภาระสต็อกข้าวและเสี่ยงต่อการที่ข้าวจะเสื่อมคุณภาพ เพราะข้าวหอมมะลิควรจะขายในช่วงที่เพิ่งเก็บเกี่ยวมาใหม่ๆ

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวหอมมะลิไทยในช่วงที่ผ่านมา ได้ลดลงไปประมาณกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ช่วงต้นปี เนื่องจากผู้ส่งออกข้าวไทยไม่มีสต็อกข้าว เพราะข้าวอยู่ในมือรัฐบาล ภายใต้โครงการรับจำนำและราคาข้าวหอมมะลิราคาค่อนข้างสูง ซึ่งโดยปกติแล้ว การส่งออกข้าวหอมมะลิไทยต่อเดือนจะอยู่ที่ 200,000-250,000 ตัน

นายเจริญ กล่าวว่า หากรัฐบาลระบายข้าวหอมมะลิใหม่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ ก็จะสามารถช่วยเพิ่มการส่งออกข้าวได้ ในส่วนของการระบายต้องมีการหารือกับรัฐบาลอีกครั้ง ว่า จะระบายโดยวิธีการใด และราคาเท่าใด โดยหวังว่าการระบายข้าวจะเป็นไปอย่างโปร่งใส เปิดโอกาสให้เอกชนทุกรายเข้าร่วม

ที่มา [กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

รมว.พาณิชย์กล่อมผู้ส่งออกข้าวเร่งผลักดันการส่งออก

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนางกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและคณะกรรมการสมาคมฯ ว่า ได้พูดคุยกันด้วยเหตุผลถึงเจตนารมณ์ถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ซึ่งผู้ส่งออกกับกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับความคิดเข้าหากันและมีความเข้าใจกันมากขึ้น

นายบุญทรง กล่าวว่า สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยยืนยันให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการผลักดันโครงการรับ
จำนำข้าวต่อไป และจะเข้าร่วมประมูลในขั้นตอนการระบายข้าว รวมทั้งจะร่วมมือกันในการทำตลาด เพื่อผลักดันยอด
ส่งออกข้าวไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เบื้องต้นกรมการค้าต่างประเทศประเมินว่า จะสามารถส่งออกข้าวภายใต้
ระบบรัฐต่อรัฐในช่วงที่เหลือของปีนี้ประมาณ 300,000-400,000 ตัน ส่วนเรื่องการร้องศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณา
โครงการจำนำข้าว นั้น ผู้ส่งออกยืนยันว่าไม่มีเจตนาขัดแย้งกับรัฐในโครงการดังกล่าว และยินดีให้การสนับสนุนต่อไป

สำหรับพื้นที่เก็บข้าวที่กระทรวงกลาโหมเสนอให้ใช้โกดังของสนามบินในกำกับของกองทัพที่ทิ้งร้างว่าง
เปล่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ถือเป็นความหวังดีที่ต้องการจะช่วยอำนวยความสะดวกให้โครงการ
จำนำข้าวดำเนินต่อไปได้ แต่ขณะนี้ยังไม่มีเวลาจำเป็นต้องนำข้าวไปเก็บที่อื่น เพราะทางองค์การคลังสินค้า (อคส.)
และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้เตรียมสถานที่ไว้รองรับปริมาณข้าวไว้อย่างเพียงพอ และยังคงอยู่ใน
ขั้นตอนการสำรวจโกดังในสนามบินต่างๆ เพราะบางแห่งไม่ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับน้ำหนักข้าวปริมาณ
มหาศาลได้ นอกจากนี้ อคส.และ อ.ต.ก.ยังเปิดรับโรงสีต่อเนื่อง ให้เพียงพอกับปริมาณข้าวที่จะออกมาภายในเดือน
ธันวาคมถึงมกราคมปีหน้า จึงมั่นใจว่าจะมีพื้นที่เก็บข้าวเพียงพอ ประกอบกับกระทรวงพาณิชย์ได้ระบายข้าวออกจาก
สต็อกอย่างต่อเนื่องผ่านวิธีการต่างๆ

ที่มา สำนักข่าวไทย

รมว.พาณิชย์ ชี้แจงสัญญาขายข้าวกับประเทศต่าง ๆ มีสัญญาแล้ว 8 ล้านตัน

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงขั้นตอนการทำสัญญาซื้อ-ขายข้าวแบบ
รัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ว่า สัญญาจีทูจีเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งในทุกประเทศที่นายกรัฐมนตรีเดินทาง
ไปเยือนจะมีการเจรจาขายข้าว และกระทรวงพาณิชย์จะรับหน้าที่เจรจาต่อในรายละเอียด เพื่อนำไปสู่การทำความตก
ลงร่วมมือ (MOU) และการทำสัญญาซื้อ-ขายระหว่างประเทศต่อไป

สำหรับรายละเอียดของการทำสัญญากับแต่ละประเทศ นายบุญทรง กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ไทยไม่สามารถ
นำมาเปิดเผยได้ เพราะเป็นมารยาทของประเทศผู้ขายข้าวที่ต้องรักษาสัญญากับประเทศคู่ค้าไว้เป็นความลับ เพราะ
ข้าวเป็นประเด็นอ่อนไหวในหลายประเทศ นอกจากนี้ การเปิดเผยสัญญาซื้อขายจะเป็นผลลบกับประเทศไทย เพราะ
ประเทศคู่แข่งจะสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการค้าที่เป็นความได้เปรียบของประเทศไทย และอาจทำให้สถานการณ์การ
เจรจาขายข้าวของไทยกับประเทศที่เหลือไม่สามารถทำการขายข้าวระหว่างประเทศได้อีกต่อไป เพื่อรักษาความ
ได้เปรียบในการเจรจาซื้อ-ขายข้าวเหนือประเทศคู่แข่งและรักษาความสัมพันธ์ทางการค้า ตลอดจนความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ จึงต้องการขอร้องให้ทุกฝ่ายเข้าใจระบบเจรจาการค้า และขอให้เชื่อมั่นว่าข้าราชการกระทรวง
พาณิชย์ทุกคนทำงานหนักอย่างเต็มที่ในการเจรจาขายข้าวให้ได้ราคาที่ดีที่สุด และประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดจาก
ทุกข้อตกลง

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ทำ MOU ไว้กับประเทศผู้ซื้อ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ และโกตดิวัวร์
ซึ่งกรอบ MOU ดังกล่าวมีระยะเวลาบังคับใช้ 3-5 ปี คิดเป็นปริมาณข้าว 8 ล้านตัน ในจำนวนนี้มีการทำสัญญาซื้อขาย
แล้วจำนวน 6 สัญญา ปริมาณ 7.32 ล้านตัน โดยในช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2555 ไทยได้ส่งมอบข้าวให้
ประเทศผู้ซื้อแล้วปริมาณ 1.46 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 20 ของปริมาณที่ได้ทำสัญญาไว้ และในช่วงเดือนตุลาคม -
ธันวาคม 2555 จะมีการส่งออกข้าวภายใต้กรอบจีทูจีอีก 300,000 ตัน สำหรับในปี 2556 ไทยจะสามารถส่งออกข้าว
ในระบบจีทูจีได้ประมาณ 5.56 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งรายได้จากการขายข้าวคืน
ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ไปแล้ว จำนวน 42,000 ล้านบาท ซึ่งภายในสิ้นปีนี้จะ
สามารถทยอยส่งคืนเงินได้ทั้งสิ้น 85,000 ล้านบาท

ที่มา สำนักข่าวไทย

รมว.พาณิชย์ ระบุการเปิดข้อมูลขายข้าว G to G ละเอียดอาจรทบประเทศผู้ซื้อ

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า อย่างไรก็ตามการจะเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐจะส่งผลกระทบต่อประเทศ ผู้ซื้อเนื่องจากข้าวเป็นสินค้าอ่อนไหวทางการเมืองสูงมาก

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงเกี่ยวกับการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลว่าได้ดำเนินการแล้วอย่างเป็นทางการ โดยยืนยันได้ทำสัญญาการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ 7.3 ล้านตัน กับประเทศผู้ซื้อหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย จีน และโกตดิวัวร์ ซึ่งประเทศผู้ซื้อได้มีการชำระเงินและรับมอบข้าวไปแล้วบางส่วน และกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งคืนเงินให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้ว 4.2 หมื่นล้านบาท

นายบุญทรง กล่าวว่า การซื้อข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐที่ผ่านมาเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่รัฐบาลไทยได้จัดทำกับประเทศผู้ซื้อ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ และอยู่ในระหว่างการจัดทำกับประเทศโกตดิวัวร์ ซึ่งกรอบ MOU ดังกล่าวมีระยะเวลาบังคับใช้ 3 - 5 ปี คิดเป็นปริมาณข้าว 8 ล้านตัน ซึ่งสอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้

การจัดทำ MOU เป็นกรอบพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐและการทำสัญญาซื้อขายข้าว ในปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศได้มีการเจรจากับประเทศอาเซียนในการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เนื่องจากทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศและมีการซื้อขายข้าวระหว่างกันมายาวนาน จึงเป็นลูกค้าข้าวที่สำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

กรณีที่มีข่าวว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนผู้ส่งออกข้าวบางรายในการส่งออกข้าว ซึ่งในเรื่องนี้ขอชี้แจงว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลจะดำเนินโครงการจำหน่ายข้าวทุกเมล็ด แต่ยังมีข้าวบางส่วนที่ไม่ได้เข้าสู่โครงการรับจำนำและหมุนเวียนอยู่ในตลาด ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าข้าวจึงสามารถทำธุรกิจได้ตามปกติ ยิ่งกว่านั้นรัฐบาลยังเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออก ผู้ซื้อข้าว โรงสี โรงงานแปรรูปต่าง ๆ ที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบสามารถเข้าร่วมเสนอราคาซื้อในทุก ๆ ครั้งที่มีการระบายข้าว

ส่วนการส่งออกที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผู้ส่งออกนั้น เป็นความสามารถของแต่ละบริษัทที่จะแข่งขันกันในตลาดการค้าซึ่งเป็นปกติของการดำเนินธุรกิจ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายกฯแจงจำหน่ายข้าว ยันไม่มีสต็อกลม

หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการขยายปริมาณรับจำนำข้าวนาปรังเพิ่มเติม

น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ได้นำเข้าที่ประชุมครม.ไปตั้งแต่คราวที่แล้ว ส่วนที่มีรอบพิเศษที่ให้ข้าวนาปรังพิจารณาเข้ามาจำนวน 11 ล้านตันนั้น ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่แน่ใจในคำตอบจึงหันไปสอบถามนายบุญทรง โดยนายบุญทรง กล่าวว่า จาก 11.11 เพิ่มขึ้นเป็น 13.31 หรือรอบสุดท้ายซึ่งกำลังตรวจสอบอยู่

ผู้สื่อข่าวถามว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะขออนุมัติเงินเพิ่มเติมเพื่อรับจำนำข้าวนาปรังอีก 2 หมื่นล้านบาท นายบุญทรง กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ได้พิจารณาแล้ว กำลังทำเรื่องเสนอต่อครม. ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ เมื่อถามว่า จะขอเพิ่มเติมจำนวนเท่าไร นายบุญทรง กล่าวว่า เพิ่มอีก 1 ล้านกว่าตัน เมื่อถามว่า การรับจำนำข้าวในรอบที่ผ่านมาซึ่งหมดระยะเวลารับจำนำแล้วมีการรายงานอย่างไร นายบุญทรง กล่าวว่า ได้รายงานในครม.ไปเมื่อวันที่ 2 ต.ค.

เมื่อถามว่า การขายข้าวแบบจีทูจีได้จัดส่งไปยังประเทศใด น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ในเรื่องจีทูจี นายบุญทรงได้เรียนให้ทราบเป็นระยะอยู่แล้ว แต่เนื่องจากเป็นเรื่องข้อสัญญาระหว่างประเทศ เราเลยไม่ได้เอารายละเอียดไปชี้แจง แต่ได้เรียนว่ายอดที่ได้ขายจีทูจีแล้วจำนวน 8 ล้านตัน เมื่อถามว่าวันนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ารายละเอียดมีแต่ตัวเลข น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ยืนยันว่ามีส่งออกจริง แต่ตัวรายละเอียดที่จะเห็นอย่างที่เคยเรียนต้งไปดูที่ตัว

เลขที่มีการส่งออกจีทูจี ซึ่งตัวเลขจะเป็นการทยอยส่งออกตามข้อตกลงระหว่างจีทูจีว่าเราจะส่งออกข้าวเมื่อไร แต่ทั้งหมดที่จะมีการขายไปก็จะจบภายในสิ้นปีหน้า

เมื่อถามว่า เราได้ขายข้าวแบบจีทูจีให้กับประเทศใดบ้าง น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ในหลายประเทศอย่างในกลุ่มอาเซียนก็มี เมื่อถามว่า นายกษัตริย์ได้เห็นสัญญาซื้อขายจีทูจีแล้วหรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า “เห็นค่ะ เป็นเอ็มโอยูค์” ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ เมื่อถามย้ำว่า เป็นเอ็มโอยูไม่ใช้สัญญาการซื้อขายใช่หรือไม่ นายบุญทรงรับหันมาตอบแทนน.ส.ยิ่งลักษณ์ ว่า เป็นสัญญาซื้อขายครบไม่ใช่เอ็มโอยู ซึ่งทั้งหมดมี 6 สัญญา ซึ่งตนได้ชี้แจงไปตั้งแต่แรกแล้ว

เมื่อถามว่า ห่วงหรือไม่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับที่จะวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้(10ต.ค.)หลังมีการยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 และ 81 (1) และจะกระทบกับนโยบายนี้หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องเรียนว่าเราทำทุกอย่างเพื่อที่จะดูแลพี่น้องชาวนา ก็หวังว่าทางศาลรัฐธรรมนูญจะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อชี้แจงจากเรา และพิจารณาตามวัตถุประสงค์

เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านและสว.ก็เตรียมที่จะยื่นอภิปรายในเรื่องนี้พร้อมที่จะชี้แจงหรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า อย่างที่เรียนเรามีหน้าที่ในการให้ข้อมูลชี้แจง เมื่อถามต่อว่ารัฐบาลยังยืนยันว่าโครงการนี้ไม่มีการทุจริตหรือไม่มีปัญหาหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในเชิงนโยบายเป็นนโยบายที่ดีและดูแลในเรื่องของค่าครองชีพเกษตรกรอย่างที่เราได้มีการชี้แจง แต่ในขั้นตอนปฏิบัติเราได้มีการทำการตรวจสอบ และก็เร่งรัดในการที่จะทำงานเชิงรุกมากขึ้น ลงไปในพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต อันนี้ก็ต้องเรียนว่าเราได้ทำการป้องกันในทุกวิถีทางแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่าขอความชัดเจนในเรื่องตัวเลขของการรับจำนำข้าวที่รัฐบาลตั้งแต่เดือนต.ค.2554 จนถึงเดือนก.พ.2555 ที่หมดระยะเวลาการรับจำนำ และจัดจำหน่ายได้ ตรงนี้ได้นำไปดำเนินการแบบจีทูจีอย่างไร จำนวนที่รับจำนำมามีเท่าไร และเงินที่ใช้รับจำนำไปเท่าไร น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า เอาอย่างนี้ใหม่จะเดี๋ยวนี้ออกไปแล้ว เปิดอธิบายยาวให้กับสื่อมวลชนดีกว่า เพราะเล่าไปหลายครั้งแล้ว ด้านนายบุญทรง กล่าวเสริมว่า ตนได้แถลงให้ข้อมูลไปเมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมาที่กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลทั้งหมดก็ให้สื่อไปหมดแล้ว ทั้งหมดรับข้าวเปลือกเข้ามาประมาณ 21 ล้านตัน ข้าวสารประมาณ 11 ล้านตัน ดำเนินการจีทูจีไปแล้ว 7 ล้านกว่า เหลืออีกประมาณ 4 ล้านกว่าที่จะสามารถนำไปขายได้ อันนี้ก็ชี้แจงไปหมดแล้ว

เมื่อถามว่าสามารถสรุปได้หรือไม่ว่าที่ผ่านมาขาดทุนไปเท่าไร นายบุญทรง กล่าวว่า ยัง เพราะโครงการยังไม่ปิด เดี่ยวรอโครงการปิดสิ้นปีหน้า จะเห็นตัวเลขที่ชัดเจน เมื่อถามต่อว่าเราไม่สามารถสรุปได้ในรอบระยะเวลาที่เราได้รับจำนำได้ใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องเรียนว่าวิธีการขายจีทูจี เป็นตัวเลขขายที่มีสัญญา แต่ว่าการส่งมอบนั้นก็จะรับรู้เงิน ฉะนั้นการรับรู้เงินก็จะทยอยการส่งมอบซึ่งจากข้อสัญญานี้ก็จะมีส่งมอบจนจบสิ้นปี ดังนั้นการที่จะเห็นตัวเลขปิดก็ต้องรอตัวเลขส่งมอบ แต่อย่างไรก็ตามเรายืนยันว่าไม่มีการขาดทุนมากไปกว่าของปีที่ผ่านมาแน่นอน

เมื่อถามว่าเงินจำนวน 4 หมื่นล้านที่กระทรวงพาณิชย์คืนให้กับธ.ก.ส.นั้นมาจากการขายข้าวลือดใด จำนวนและปริมาณเท่าใด นายบุญทรง กล่าวว่า รวมกันหมดแยกไม่ได้ว่าบาทไหนมาจากข้าวกิโโลไหน ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าหมายถึงข้าวสัญญาใดบ้าง นายบุญทรง กล่าวว่า ตอนนี้เราระบายมาแล้วในประเทศทั้งการประมูลขายทั่วไปด้วย และขายในระบบจีทูจีด้วย รวมกันหมดแยกไม่ออก โดยไม่ใช่สินค้าเกษตรอย่างอื่นเป็นข้าวอย่างเดียว

เมื่อถามว่ามีการรายงานเรื่องทุจริตเข้ามาบ้างหรือไม่หลังจากมอบให้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ไปตรวจสอบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า มี ร.ต.อ.เฉลิม รายงานเข้ามาแล้ว ก็ดำเนินคดีไปแล้ว 1 ราย และบางส่วนก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจจับ ได้ประมาณ 10 กว่าคดี ต่อข้อถามว่าได้กำชับอะไรไปหรือไม่เนื่องจากการเปิดเผยจากร.ต.อ.เฉลิม ถึง 25 คดี นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กำชับในเรื่องรายละเอียดการลงพื้นที่มากขึ้น เพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เห็นคือการอาศัยร่วมกันในการทุจริต ซึ่งเป็นเรื่องของคนกับเจ้าหน้าที่เราก็จะเร่งให้ได้ตัวคนมาดำเนินคดีตามขั้นตอนโดยเร็วจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่าง

ผู้สื่อข่าวถามว่า ณ วันนี้มีปัญหาในเรื่องของโกดังหรือไม่ เนื่องจากมีการเสนอใช้พื้นที่ทหารเป็นโกดังเก็บข้าว นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่มี ยังสามารถรองรับได้ ที่จริงเป็นเพียงการเสนอเป็นพื้นที่เข้ามา ซึ่งยังเป็นเพียงการเสนอเท่านั้น แต่การใช้อะไรอย่างนั้นก็ต้องพิจารณาพร้อมกับผู้เกี่ยวข้องว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และมีความต้องการหรือไม่ เมื่อถามว่ามีความวิตกกังวลถึงกระแสโจมตีว่าการสร้างสต็อกโดยไม่มี การส่งออกจริงหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่มีคะ ไปตรวจได้เลยคะ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-11 ต.ค. 2555 มีจำนวน 177,371 ตัน มูลค่า 76.296 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 11 ต.ค. 2555 มีจำนวนรวม 6.018 ล้านตัน มูลค่า 2.666 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 0.3% ขณะที่มูลค่าลดลง 7.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 5.999 ล้านตัน มูลค่า 2.88 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) ทั้งนี้ในช่วง 8 เดือนแรก ผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วรวม 6.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สมาคมอาหารเวียดนามประกาศราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำ (Minimum Rice Export Price) สำหรับข้าวขาว 5% ที่ 460 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB ข้าวขาว 10% ที่ 455 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB ข้าวขาว 15% ที่ 445 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB และข้าวขาว 25% ที่ 435 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB (ราคาดังกล่าวเป็นราคาสำหรับข้าวบรรจุถุง 50 กก.) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 9 เม.ย. สมาคมอาหารได้ประกาศราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำสำหรับข้าวขาว 5% ที่ 450 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB และข้าวขาว 25% ที่ 425 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB (ราคาดังกล่าวเป็นราคาสำหรับข้าวบรรจุถุง 50 กก.)

ที่มา Riceonline.com

อินโดนีเซีย

เว็บไซต์ข่าวจาการ์ตาโกลบ (Jakarta Globe) ของอินโดนีเซีย รายงานว่า กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคได้เตือนรัฐบาลอินโดนีเซียให้ทดสอบข้าวไทยก่อนนำเข้าประเทศ หลังจากสหรัฐได้ตรวจพบสารหนูอินทรีย์ปนเปื้อนในข้าวไทย

นาย อาบูบาคาร์ ซิดดิก (Abubakar Siddik) ประธานมูลนิธิผู้บริโภคอินโดนีเซียในเกาะสุมาตราเหนือ (The Indonesian Consumer Foundation (YLKI) North Sumatra) กล่าวว่า ไม่ต้องการให้ผลผลิตนำเข้าจากต่างประเทศสร้างปัญหาให้กับคนอินโดนีเซีย ดังนั้นข้าวที่นำเข้ามาทั้งหมดควรได้รับการตรวจสอบจากองค์การอาหารและยา (The Food and Drug Agency; BPOM) เพื่อป้องกันผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์

รายงานขององค์กรเฝ้าระวังเพื่อผู้บริโภคในสหรัฐ (The US consumer watchdog organization) ระบุว่า จากการตรวจสอบปริมาณสารหนูในผลิตภัณฑ์จากข้าวตามชั้นวางในร้านค้าในนครนิวยอร์ก 200 กล่อง พบว่า 32 กล่อง มีการปนเปื้อนสารหนูอินทรีย์ (inorganic arsenic) โดยตัวอย่างที่ถูกสุ่มตรวจพบสารหนู มีสินค้าที่ทำจากข้าวไทย (Thai Jasmine rice) รวมอยู่ด้วย และว่ารายงานนี้ต้องการเสนอข้อมูลเพื่อรับมือกับสถานการณ์และทำการแก้ไข ไม่ต้องการให้ตื่นตกใจ

ทั้งนี้ BULOG (Bureau of Logistics) อาจสั่งหยุดนำเข้าข้าวจากไทยหากตรวจพบสารหนูอินทรีย์ในปริมาณที่ไม่ปลอดภัย โดยนายซูฮาร์โต อาลิโมอีโว (Sutarto Alimoeso) ผู้อำนวยการ BULOG กล่าวว่า แม้ว่า

อินโดนีเซียและไทยจะมีบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อนำเข้าข้าว แต่อินโดนีเซียก็สามารถหยุดนำเข้าได้หากได้รับการพิสูจน์ว่ามีสารปนเปื้อนสารหนู โดยอินโดนีเซียนำเข้าข้าวจากไทย 450,000 ตัน ในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วถึงกุมภาพันธ์ปีนี้

ซูฮาร์โตกล่าวว่า บูล็อก ได้ติดต่อไปยังกระทรวงพาณิชย์ของไทยและเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เพื่อถกในประเด็นการปนเปื้อนสารหนูในข้าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ของไทยยืนยันว่า ไม่มีร่องรอยความเป็นไปได้ว่าจะมีสารก่อมะเร็งดังกล่าวในข้าวไทย โดย BULOG มีแผนที่จะตรวจสอบข้าวไทยที่ได้นำเข้ามาแล้วก่อนหน้านี้รวมทั้งจากเวียดนามและอินเดียด้วย

ทั้งนี้ สารหนูอนินทรีย์ (inorganic arsenic) มีอันตรายต่อร่างกายมากกว่าสารหนูอินทรีย์มาก เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งหลายชนิด รวมทั้งโรคร้ายอื่นๆ

ก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (The US Food and Drug Administration; USFDA) ทำการตรวจสอบตัวอย่างข้าวจำนวน 200 กล่อง จากผลิตภัณฑ์ข้าวที่เป็นที่นิยม 60 ชนิดในเขตนิวยอร์ก และตรวจพบสารหนูปนเปื้อนจำนวน 32 กล่อง ซึ่งข้าวหอมมะลิไทยก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างดังกล่าว ทำให้สหรัฐฯ วางแผนเก็บตัวอย่าง 1,200 ตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ปริมาณปนเปื้อนสารหนูอนินทรีย์

ที่มา Riceonline.com และ ไทยโพสต์

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าวของประเทศไทย ณ วันที่ 1 ก.ย. มีจำนวน 1.44 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 43 วัน) ลดลง 40.3% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 2.41 ล้านตัน และลดลง 7% จากเดือน ส.ค. ที่มีจำนวน 1.56 ล้านตัน

ทั้งนี้ สต็อกข้าวในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวน 520,000 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 36% ของสต็อกทั้งหมด) ซึ่งสต็อกของ NFA จำนวนดังกล่าวเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 15 วันเท่านั้น (รัฐบาลกำหนดให้ NFA ต้องมีสต็อกเพียงพอสำหรับการบริโภค 30 วัน) นอกจากนี้ สต็อกข้าวที่อยู่ในคลังของเอกชน (commercial warehouses) มีประมาณ 390,000 ตัน ขณะที่ภาคครัวเรือน (households) มีสต็อกข้าวอยู่ประมาณ 530,000 ตัน

ที่มา Riceonline.com

อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ได้ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 7 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยได้ตกลงซื้อข้าวจากไทยจำนวน 100,000 ตัน ประกอบด้วยบริษัท Olam International จำนวน 70,000 ตัน ราคาประมาณ 604 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF และบริษัท Louis Dreyfus จำนวน 30,000 ตัน ราคาประมาณ 601 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF เมื่อรวมการประมูลในครั้งนี้ ปรากฏว่าในปีนี้อิรักซื้อข้าวจากไทยรวม 750,000 ตัน

ก่อนหน้านี้ อิรักได้ยกเลิกการประมูลเมื่อวันที่ 9 ก.ย. เพราะมีผู้เข้าร่วมน้อยราย ส่วนการประมูลเมื่อวันที่ 12 ส.ค. ที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อจำนวน 100,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวจากประเทศไทย 70,000 ตัน ราคาประมาณ 612 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f และข้าวจากประเทศอูรุกวัย 30,000 ตัน ราคาประมาณ 682 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f ทั้งนี้ เมื่อรวมการประมูลในครั้งนี้ ปรากฏว่าในปีนี้อิรักซื้อข้าวจากไทยรวม 650,000 ตัน แล้ว

ที่มา Riceonline.com

ไฉจีเรีย

ประธานาธิบดี Goodluck Jonathan ได้ประกาศเมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ผ่านมา เกี่ยวกับร่างงบประมาณในปี 2013 โดยได้เสนอให้มีการเก็บภาษีนำเข้าข้าวกล้อง (brown rice) 10% และข้าวที่สีแล้ว (polished rice) 100% โดยการปรับภาษีนำเข้าในครั้งนี้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของนโยบายพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศ (self-sufficient in rice) ในปี 2015 ซึ่งหากข้อเสนอดังกล่าวผ่านความเห็นชอบ คาดว่าจะมีการประกาศใช้ในปีงบประมาณ 2013 ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. สกหน้า

ที่มา Riceonline.com

อียิปต์

รัฐบาลจะเสนอแผนการให้มีการส่งออกข้าวได้จำนวน 100,000 ตัน ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. ปีนี้ โดยรัฐบาลเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสิทธิ์ในการส่งออกในวันที่ 10 - 18 ต.ค.นี้ ซึ่งรัฐบาลจะอนุญาตให้ผู้ส่งออกสามารถส่งออกได้ไม่เกินรายละเอียด 15,000 ตัน

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้อนุญาตให้ส่งออกข้าวได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. หลังจากที่ได้เห็นชอบให้ยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกข้าว (medium-grain rice) ซึ่งใช้มาตั้งแต่เดือน มี.ค. 2008 โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการส่งออก 1,000 ปอนด์อียิปต์ต่อตัน (ประมาณ 160 เหรียญสหรัฐ)

ทั้งนี้เนื่องจากในขณะนี้ปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศมีเพียงพอกับความต้องการในประเทศแล้ว ดังนั้นจึงสามารถที่จะส่งออกผลผลิตส่วนเกินได้เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากภาวะราคาข้าวในตลาดโลกที่สูงขึ้น

รัฐบาลคาดว่าในปีการผลิต 2012/13 จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 4.5 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคมีประมาณ 3.5 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้มีผลผลิตข้าวส่วนเกินที่สามารถส่งออกได้ประมาณ 1 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

